

Số: /BC-UBND

Hà Quảng, ngày tháng 10 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân thị trấn Thông Nông**

Căn cứ Công văn số 637-CV/HU ngày 10/10/2022 về việc chuẩn bị các nội dung trả lời kiến nghị tại buổi đối thoại với nhân dân thị trấn Thông Nông. Ủy ban nhân dân (UBND) huyện trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân thị trấn Thông Nông như sau:

#### **1. Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (04 ý kiến)**

(1) Đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư nương 3 mặt cho tuyến nương Ma Lò, thị trấn Thông Nông.

**Trả lời:** Tuyến nương Ma Lò, thị trấn Thông Nông đã được UBND huyện đưa vào kế hoạch bố trí vốn dự án chuẩn bị đầu tư thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2022 (tại Quyết định số 3242/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2022 của UBND huyện Hà Quảng về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia) với tổng nguồn vốn dự kiến là 300 triệu đồng, giao cho UBND thị trấn Thông Nông làm chủ đầu tư, thực hiện từ năm 2022-2023.

(2) Đề nghị nhà nước cấp kinh phí tu sửa tuyến nương Khuổi Tháng Nưa để lấy nước phục vụ sản xuất do tuyến nương xuống cấp, có rất nhiều đoạn bị hỏng, rò rỉ không phát huy hiệu quả, hàng năm không đủ nước phục vụ sản xuất.

**Trả lời:** Hiện nay, UBND huyện chưa có nguồn kinh phí cấp cho thị trấn để nâng cấp, sửa chữa công trình nương Khuổi Tháng Nưa. UBND huyện đề nghị UBND thị trấn Thông Nông phối hợp với HTX Giang Lam được giao nhiệm vụ khai thác, vận hành các công trình thủy lợi trên địa bàn thị trấn Thông Nông khảo sát cụ thể và sử dụng nguồn kinh phí thủy lợi phí năm 2022 đã cấp cho các xã, thị trấn (tại Quyết định số 2722/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của UBND huyện Hà Quảng Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022) để sửa chữa khắc phục tạm thời những đoạn bị rò rỉ, hư hỏng, xuống cấp để đảm bảo nước tưới vụ Đông Xuân năm 2022-2023. Khi có nguồn kinh phí UBND huyện sẽ xem xét nâng cấp, sửa chữa công trình.

(3) Kiến nghị đối với Hợp tác xã Giang Lam, đến thời vụ chú ý thực hiện công tác nạo vét nương thủy lợi để nhân dân có đủ nước kịp thời vụ phục vụ sản xuất.

**Trả lời:** Thực hiện theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện thành lập, củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý, khai thác thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tất cả các địa phương có công trình thủy lợi

đang hoạt động theo mô hình Ban quản lý thủy nông các xã, thị trấn đều phải chuyển đổi theo mô hình mới, có Hợp tác xã hoặc Tổ hợp tác. Từ đầu năm 2021 UBND huyện Hà Quảng đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các xã, thị trấn để chuyển đổi sang mô hình mới. Đến cuối tháng 12/2021 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định giao nhiệm vụ, khai thác vận hành các công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng cho các HTX có đủ điều kiện để khai thác vận hành và bắt đầu đi vào hoạt động theo mô hình HTX từ ngày 01/01/2022 (tại Quyết định số 4051/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện Hà Quảng Quyết định Giao nhiệm vụ khai thác, vận hành các công trình thủy lợi trên địa bàn thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), tại Điều 1 Quyết định số 4051/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 nêu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng đơn vị liên quan. Do vậy với ý kiến, kiến nghị với Hợp tác xã Giang Lam UBND huyện đề nghị UBND thị trấn Thông Nông hàng năm vào đầu mùa vụ chỉ đạo Hợp tác xã Giang Lam xây dựng kế hoạch nạo vét kênh mương thường xuyên để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất.

(4) Đề nghị nhà nước xem xét phân loại lại đất rừng phòng hộ và đất rừng sản xuất.

**Trả lời:** Căn cứ Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Cao Bằng và đất lâm nghiệp, trên địa bàn Thị Trấn Thông Nông đã được xác định rõ ranh giới rừng phòng hộ và rừng sản xuất trên bản đồ phân chia 3 loại rừng kèm theo Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng.

Để xác định ranh giới rừng phòng hộ và rừng sản xuất trên thực địa cho nhân dân biết ranh giới giữa rừng phòng hộ và rừng sản xuất đề nghị UBND Thị trấn Thông Nông chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với Hạt kiểm lâm chỉ rõ ranh giới trên thực địa cho nhân dân trên địa bàn được biết.

## **2. Lĩnh vực giao thông, xây dựng, cảnh quan đô thị (07 ý kiến)**

(1) Đường nội đồng: Đề nghị cấp trên hoàn thành giải phóng mặt bằng và mở rộng tuyến đoạn đầu cầu bệnh viện vì hiện nay chưa thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng gây khó khăn cho các phương tiện giao thông đi lại.

**Trả lời:** UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ đề nghị với cấp trên xem xét, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện do hiện nay UBND huyện không chủ động được nguồn kinh phí.

(2) Đề nghị tiếp tục đầu tư điện năng mặt trời cho các tuyến đường thuộc tổ dân phố 6.

**Trả lời:** Hiện nay huyện đã có chủ trương đầu tư điện cao áp tuyến đường từ Lũng Vịt qua Quán Gió vào sân bóng chuyền Pác Ca và tuyến từ đường cái đi xã Ngọc Động vào đến nhà Ông Hiếu (xóm Lũng Vịt cũ), các nhóm hộ còn lại sau khi có nguồn kinh phí huyện sẽ xem xét thực hiện.

(3) Chợ Thông Nông được nhà nước đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng, đáng tiếc sau khi đưa vào sử dụng, do Ban quản lý chợ đã cho phép một số hộ kinh doanh coi nới, che chắn phía mặt tiền và chân cầu thang biến vị trí kinh doanh thành kho chứa hàng, đồng thời việc sắp xếp bố trí không khoa học, các hộ thuê ki ốt kinh doanh cũng tìm mọi cách coi nới, lấn chiếm bất chấp sự phản ứng của dư luận, kiến nghị của người dân tổ dân phố 1. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền có giải pháp kiên quyết nhằm xử lý triệt để tình trạng trên.

(4) Đề nghị cấp có thẩm quyền bố trí sắp xếp lại chợ gia súc và xem xét cải tạo lại đình chợ thị trấn Thông Nông.

(5) Đề nghị lập lại trật tự sắp xếp ổn định vị trí cho các hộ kinh doanh phát huy triệt để công năng của chợ tăng thu ngân sách địa phương.

(6) Thực trạng khu chợ thị trấn Thông Nông hiện nay nhân dân rất bức xúc vì đằng sau hàng rào rất ngồn ngang, bàn ghế, ô dù của các hộ kinh doanh không dùng đến vẫn bày lấn chiếm diện tích chợ, dân không có chỗ ngồi bán hàng hoặc có thì rất chật chội vì phải tránh đường xe ô tô của các hộ dân bên trong và cơ quan điện lực đi lại. Đề nghị cấp trên phối hợp với UBND thị trấn và Hợp tác xã quản lý chợ bố trí, sắp xếp vị trí bán hàng cho hợp lý vừa bố trí cho nhân dân bán hàng cả trong đình và ngoài đình được thông thoáng góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thị trấn.

#### **Trả lời chung các ý (3,4,5,6):**

Căn cứ theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Về việc phân hạng các chợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thì Chợ Thông Nông thuộc chợ hạng 3, do Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn quản lý.

Chợ thị trấn Thông Nông sau khi nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. UBND huyện ra Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 về việc Phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành kinh doanh, điểm kinh doanh tại chợ thị trấn Thông Nông và giao cho HTX Giang Lam vận hành khai thác theo Quy định Điều 13 và Điều 32 về tránh nhiệm cấp xã, thị trấn tại Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quản lý, khai thác theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đơn vị HTX Giang Lam và UBND thị trấn Thông Nông chưa phối hợp tốt, chưa bám theo phương án, chưa kịp thời báo cáo trong quá trình điều chỉnh, sắp xếp phương án bố trí vị trí bán hàng cho các tiểu thương, mặt khác số đông nhân dân đi chợ chủ yếu là theo thời vụ, bán các mặt hàng sinh hoạt hàng ngày nhỏ lẻ, không ngồi vị trí cố định... dẫn đến việc xáo trộn, lấn chiếm vỉa hè, bán hàng không đúng theo phương án đã được phê duyệt gây mất mỹ quan đô thị, mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

UBND huyện đã nhiều lần chỉ đạo UBND thị trấn tăng cường công tác quản lý theo đúng trách nhiệm được giao. Tuy nhiên việc chấp hành chưa được thực hiện nghiêm túc để xảy ra tình trạng lộn xộn tại các phiên chợ dẫn đến bức xúc trong nhân dân.

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung công việc sau sau:

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng hướng dẫn UBND thị trấn, HTX Giang Lam tiến hành rà soát các vị trí bán hàng tại chợ kịp thời điều chỉnh phương án sắp xếp ngành kinh doanh, điểm kinh doanh tại chợ phù hợp với thực tế.

- UBND thị trấn Thông Nông tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tiểu thương, hộ kinh doanh, nhân dân tham gia họp chợ bán hàng đúng vị trí quy định trong các ngày chợ phiên và ngày thường. Phối hợp với Hợp tác xã Giang Lam thực hiện bố trí, sắp xếp ngành kinh doanh, điểm kinh doanh tại chợ theo phương án đã được duyệt.

- HTX Giang Lam thực hiện tốt việc kinh doanh khai thác chợ theo Điều 13 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng.

- UBND huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện bố trí, sắp xếp vị trí kinh doanh tại chợ để đưa chợ vào hoạt động ổn định đảm bảo mỹ quan đô thị.

(7) Đề nghị cần có phương án quản lý xây dựng cảnh quan, mỹ quan, xanh, sạch, đẹp xây dựng đô thị văn minh.

**Trả lời:** Trên địa bàn thị trấn trong các năm qua đã được quan tâm, đầu tư, chỉnh trang đô thị với các dự án như: Sửa chữa, lắp đặt đèn led tại các tuyến phố, cây xanh và hệ thống chiếu sáng đường phố được quản lý, duy tu, bảo dưỡng, đầu tư xây dựng hệ thống rãnh thoát nước nội vùng.

Vệ sinh môi trường được đặt hàng đơn vị thực hiện vệ sinh hằng ngày. Khu vực chợ được cơ quan quản lý Nhà nước chỉ đạo Ban quản lý chợ phân chia các địa điểm kinh doanh theo phương án đã được phê duyệt. UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thành lập tổ quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường.

Các cơ quan quản lý nhà nước (*UBND huyện, UBND thị trấn Thông Nông, Công an huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan*) đã tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động về đôn đốc, kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, hành lang an toàn giao thông, quản lý sử dụng vỉa hè lòng lề đường.

Tuy nhiên, các hoạt động vi phạm vẫn diễn ra thường xuyên (chiếm dụng lòng, lề đường làm địa điểm đỗ xe, kinh doanh, biển quảng cáo, các tiểu thương tại khu vực chợ không tuân thủ việc phân chia địa điểm kinh doanh...) gây ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan, văn minh đô thị, an toàn giao thông.

Các hoạt động trên phần lớn phụ thuộc vào ý thức chấp hành của người dân. Do vậy, UBND huyện đề nghị UBND thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức trong quản lý xây dựng cảnh quan, mỹ quan, xanh, sạch, đẹp xây dựng đô thị văn minh. Đồng thời tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm để đô thị ngày càng văn minh, xanh, sạch đẹp, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao.

### **3. Chế độ chính sách (06 ý kiến)**

(1) Sau sáp nhập huyện, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh và các ngành nghề dịch vụ có xu hướng giảm, sản phẩm làm ra tiêu thụ chậm dẫn đến thu nhập của các hộ đạt thấp, thu ngân sách nhà nước của thị trấn giảm từ gần 1 tỷ đồng xuống còn 600 triệu đồng năm 2021. Tính đến hết tháng 9/2022 thu ngân sách trên địa bàn thị trấn chỉ đạt 30,99% chỉ tiêu giao. Như vậy việc sáp nhập huyện để phát triển không như kỳ vọng của người dân, đặc biệt là sự lãng phí về tài sản của nhà nước được xây dựng từ tiền thuế của dân đóng góp như trụ sở các cơ quan công quyền đang trong tình trạng xuống cấp, hoang phí từng ngày chưa có hướng xử lý hiệu quả. Đề nghị cấp trên cần có những chính sách để cải thiện tình hình trên.

#### **Trả lời:**

Thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là chủ trương của Đảng và Nhà nước. Trong quá trình thực hiện sáp nhập, bước đầu sẽ có những ảnh hưởng khó khăn nhất định đến cuộc sống sinh hoạt của nhân dân tại các đơn vị hành chính thực hiện sáp nhập; đồng thời sẽ dôi dư một số cơ sở nhà, đất trong đó có đơn vị hành chính thị trấn Thông Nông.

Việc thu ngân sách nhà nước của thị trấn giảm từ gần 1 tỷ đồng xuống còn 600 triệu đồng năm 2021. Tính đến hết tháng 9/2022 thu ngân sách trên địa bàn thị trấn chỉ đạt 30,99% chỉ tiêu giao. Do tình hình diễn biến của đại dịch Covid-19 kéo dài gây khó khăn đến việc hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã phải ngừng hoạt động hoặc chỉ hoạt động cầm chừng, đồng thời thực hiện miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 406/NQUBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid19 nên đã ảnh hưởng nguồn thu ngân sách bị giảm. UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát và có giải pháp hỗ trợ việc thực hiện thu ngân sách trên địa bàn đảm bảo cân đối chi ngân sách cho các địa phương.

Việc triển khai xử lý các cơ sở nhà, đất được UBND tỉnh ban hành các Văn bản cụ thể: Kế hoạch số 1372/KH-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc kiểm tra đánh giá thực trạng cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Quyết định số 2088/QĐUBND ngày 05/11/2021 về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cao Bằng.

Sở Tài chính ban hành Văn bản số 687/STC-CSDN ngày 08/4/2022 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng và hướng dẫn một số nội dung trong việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện điều chuyển các cơ sở nhà, đất dôi dư cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tiếp tục quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Đối với UBND thị trấn Thông Nông, thực hiện tiếp nhận 03 cơ sở nhà, đất trong đó 01 cơ sở nhà, đất là Trụ sở làm việc UBND huyện Thông Nông (cũ), sử dụng làm trụ sở UBND thị trấn, 01 cơ sở nhà, đất là nhà làm việc phòng VHHT, phòng Dân tộc (huyện Thông Nông cũ), tạm thời bố trí cho Hạt Kiểm lâm và Công an thị trấn Thông Nông sử dụng, 01 nhà thư viên (huyện Thông Nông cũ). Các cơ sở nhà, đất còn lại đã được bố trí cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận quản lý, sử dụng.

Đối với cơ sở nhà, đất Trụ sở làm việc UBND thị trấn Thông Nông (cũ) và sở nhà, đất Trụ sở làm việc phòng Tài chính-Kế hoạch Thông Nông (cũ), UBND huyện đang hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để tổ chức bán đấu giá.

**(2)** Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khảo sát cho nhân dân thị trấn Thông Nông được hưởng các chính sách về y tế, giáo dục như khu vực 2 do đời sống nhân dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

**Trả lời:** Tại Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Huyện Hà Quảng có 4/21 xã, thị trấn thuộc khu vực I. Trong đó thị trấn Thông Nông là xã khu vực I. Việc xem xét phân định khu vực xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện đã bám sát các tiêu chí theo quy định của Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025. Tại Điều 4 quy định: “Tiêu chí xác định xã khu vực I ( xã bước đầu phát triển) thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là xã thuộc đối tượng quy định tại Quyết định này và có 01 trong 02 tiêu chí sau:

1. Có tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%.
2. Đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại thời điểm rà soát phân định khu vực năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn Thông Nông là 3,99%.

Vậy thị trấn Thông Nông thuộc xã khu vực I. Do đó thị trấn Thông Nông là xã khu vực I không thuộc xã khu vực II nên không được hưởng các chế độ chính sách y tế, giáo dục như xã khu vực II.

Việc triển khai rà soát phân định khu vực được thực hiện hàng năm; Căn cứ theo các tiêu chí quy định, nếu thị trấn Thông Nông đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại thời điểm rà soát thì mới có thể đưa vào xã khu vực II.

(3) Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét nâng mức phụ cấp cho các chức danh không chuyên trách và người giúp việc cho xóm, tổ dân phố vì hiện nay mức phụ cấp được hỗ trợ quá thấp.

**Trả lời:** Việc kiến nghị điều chỉnh tăng mức phụ cấp, mức bồi dưỡng hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở xóm và tổ dân phố cũng như người trực tiếp tham gia công việc ở xóm, tổ dân phố trong điều kiện thực tế hiện nay là một đề xuất chính đáng và nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri và nhân dân. Vấn đề này đã được Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh thông qua các báo cáo bằng văn bản cũng như các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện. Theo đó, thông qua báo cáo của HĐND tỉnh Cao Bằng về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng. Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND theo hướng tăng mức phụ cấp, mức bồi dưỡng hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở xóm và tổ dân phố cũng như người trực tiếp tham gia công việc ở xóm, tổ dân phố sẽ được Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp thường kỳ cuối năm 2022.

(4) Đề nghị tiếp tục triển khai hỗ trợ vốn làm nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo.

**Trả lời:** Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó: Huyện Hà Quảng là 01 trong 07 huyện nghèo của tỉnh Cao Bằng, kinh phí thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát thực hiện theo Dự án 5 theo quy định tại mục 5, phần III Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Năm 2022, Trung ương chưa phân bổ kinh phí để thực hiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Quyết định số 90/QĐ-TTg. Để đảm bảo thực hiện hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục đề nghị tỉnh xem xét bố trí kinh phí để hỗ trợ cho các hộ đã và đang làm. Khi có kinh phí, UBND huyện sẽ phân bổ ngay cho các xã để hỗ trợ cho hộ gia đình.

(5) Đề nghị khắc phục việc vốn hỗ trợ giải quyết việc làm giải ngân chậm.

**Trả lời:** Sau khi nhận được kiến nghị của nhân dân thị trấn Thông Nông, Ủy ban nhân dân huyện đã chuyển ý kiến đến Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trả lời như sau:

- Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Nghị định

74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015//NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

- Thực hiện kế hoạch tín dụng năm 2022 từ đầu năm Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã được giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022 cụ thể:

- Tháng 01/2022 Phòng giao dịch NHCSXH huyện nhận được nguồn vốn địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 2.450 triệu đồng; tháng 9/2022 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương năm 2022 (từ tiền lãi nhập gốc 32 triệu đồng và giữa các chương trình tín dụng 37 triệu đồng, tổng cộng 69 triệu đồng nguồn vốn ủy thác huyện (toàn bộ cho vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm) trong đó:

+ Nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh 2.000 triệu đồng;

+ Nguồn vốn ngân sách cấp huyện 519 triệu đồng.

- Từ đầu năm 2022 đến nay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hà Quảng tiếp tục được Ban đại diện Hội đồng trị (HĐQT) NHCSXH tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cho vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (từ các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ năm 2022 và nguồn vốn do NHCSXH huy động) số tiền **21.000** triệu đồng.

- Như vậy tổng nguồn vốn được giao cho huyện Hà Quảng để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trong năm 2022 tính đến thời điểm này là: **23.519** triệu đồng.

- Với chỉ tiêu giao như trên Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tham mưu Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cho các xã/thị trấn, trong đó đặc biệt ưu tiên giao nguồn vốn cho các xã/thị trấn thuộc khu vực 1 (*thị trấn Thông Nông, Ngọc Đào, Lương Can, Sóc Hà*). Ngay sau khi nhận được nguồn vốn phân bổ, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tăng cường công tác giải ngân, kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm cho các đối tượng thụ hưởng. Đến ngày 13/10/2022 đã hoàn thành 96,9% chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng được giao đối với chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm) và hiện nay còn phải thực hiện 648 triệu đồng đã được ngân hàng phê duyệt hồ sơ để giải ngân tại các điểm giao dịch xã trong tháng 10/2022. (*chi tiết theo biểu đính kèm*).

- Do nguồn vốn hạn hẹp mà nhu cầu vay vốn để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là rất lớn đặc biệt có các lao động tự do bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 có nhu cầu vay vốn để tạo việc làm. Nhận được kiến nghị trên Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hà Quảng sẽ phối hợp với các Tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác để tổng hợp nhu cầu vay vốn của người dân trình NHCSXH cấp



trên và Thường trực Huyện ủy xem xét bổ sung nguồn vốn cho vay nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh.

(6) Đề nghị cấp trên củng cố lại chức danh khuyến nông khuyến lâm cho các tổ dân phố do Nhân dân trên địa bàn chủ yếu vẫn là sản xuất nông nghiệp nhưng hiện nay tổ dân phố lại không có chức danh khuyến nông khuyến lâm.

**Trả lời:** Việc không quy định chức danh khuyến nông viên ở xóm, tổ dân phố đã nhận được nhiều phản ánh về sự thiếu phù hợp đối với yêu cầu thực tiễn ở cơ sở. Tuy nhiên, vấn đề này không thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện, do đó, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

#### **4. Vệ sinh môi trường (01 ý kiến)**

Đề nghị chỉ đạo hợp tác xã thu gom rác thải làm tốt công tác vệ sinh môi trường thường xuyên, kịp thời tại khu vực thị trấn.

**Trả lời:** Việc chỉ đạo hợp tác xã thu gom rác thải làm tốt công tác vệ sinh môi trường thường xuyên, kịp thời tại khu vực thị trấn đã được cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, cụ thể như sau:

1.1. Đối với Hợp tác xã thực hiện công tác vệ sinh môi trường thì hàng quý Phòng Tài nguyên và Môi trường đã hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt với Hợp tác xã Giang Lam và trong nội dung hợp đồng có nêu rõ trách nhiệm của Hợp tác xã Giang Lam là:

##### **a. Thu gom, vận chuyển rác**

- Thu gom rác thải tại thị trấn Thông Nông và các xã có chợ và các khu vực đảm nhiệm, vận chuyển đến bãi rác khu Ma Chường, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng. Đổ rác đúng nơi quy định và không để khối lượng rác thải thu gom tồn đọng ở các khu vực, vị trí tại các điểm trung chuyển.

- Không để rác tồn đọng ở các thùng rác và điểm tập kết tạm quá 48h (02 ngày); quá trình vận chuyển phải phủ bạt che kín tránh rơi vãi rác trên đường.

##### **b. Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công**

Quét dọn rác trên vỉa hè và 2m lòng đường, mỗi bên đường kể từ bên ngoài của rãnh thoát nước, vận chuyển rác đến bãi rác tập trung tại khu Ma Chường, xã Đa Thông; Công tác quét dọn, thu gom 05 lần/tuần, thực hiện vào thứ 2,3,4,5,6 hằng tuần đối với các tuyến sau:

- Thực hiện công tác quét, dọn thu gom vận chuyển trên tuyến phố: Từ gốc đa đến cầu Tả Rọt.

- Công tác duy trì vệ sinh các ngõ xóm gồm các tuyến đường: Từ Gốc đa đến cây xăng hợp tác xã Hoàng Anh; đường rẽ lên Huyện ủy; tuyến rẽ vào Lũng Vịt, Pác Ca; từ Gốc đa đến chân dốc Nà Cáy, đường tránh sau chợ; tuyến từ đầu cầu Tả Rọt đến ban chỉ huy quân sự huyện và tuyến Keng Thóc.

1.2. Các văn bản Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường gồm:

- Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo đối với các đơn vị thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn tại mục 14 của Công văn số 156/UBND-TNMT ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng về việc tăng cường thực hiện trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn.

- Đối với theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân cấp xã và hàng tháng Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo kết quả gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường để nắm và kịp thời phối hợp giải quyết (Chỉ đạo tại công văn số 71/UBND-TNMT ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng về việc tăng cường phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện; Công văn số 156/UBND-TNMT ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng về việc tăng cường thực hiện trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn).

Trên đây là Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng về trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân thị trấn Thông Nông./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban chuyên môn UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, VP (Thọ, Bắc).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Xuân Tùng**